

ไออาร์พีซี เสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติงานหยุดซ่อมบำรุงตามแผน

นายพงศ์ประพันธ์ วิฑูรย์พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซีเปิดเผยว่า “เพื่อเป็นการเสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมระหว่างการปฏิบัติงาน จากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผน (Major Turnaround) ประมาณ 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2560 เพื่อทำการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หลังจากได้ดำเนินการผลิตมาไ้ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินซึ่งที่ผ่านมาได้มีการลงทุนนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมทั้งได้เสริมมาตรการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โดยได้จัดทำหนังสือคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบัติงาน Turn Around 2017 โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับของกฎระเบียบขั้นตอน การดำเนินงานและข้อมูลเบื้องต้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพื่อเป็นมาตรฐานให้พนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ได้ใช้เป็นคู่มือเกี่ยวกับการทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และนำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง เพื่อนร่วมงาน สังคมและชุมชนรอบข้างอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมภาวะฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์ 1800-800-008 หรือ 038-802560 ตลอด 24 ชั่วโมง และส่วนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 038-611333, 038-613571-80 พร้อมทั้งได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน เนื่องจากการให้ประชาชนและชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโรงงาน จะเป็นการสร้างความมั่นใจในทุกๆ ด้านของโรงงานกับประชาชน



การคลุมอุปกรณ์ ระหว่างรอทำความสะอาดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสารที่อาจตกค้าง

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ: ชนิตา สันนทร 02-649-7285 E-Mail: chanida.s@irpc.co.th
พิมพ์กมล ปาริสุวรรณ 02-649-7273 E-Mail: pimkamon.p@irpc.co.th

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร

พร้อมด้วยสาธารณูปโภคพื้นฐานทั้งทำเรือ คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า